



## TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

\*\*\*

### THƯ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN VÀ GIÚP ĐỠ CHO ĐỒNG BÀO VÙNG BÃO LŨ THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHÍA BẮC

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 9 năm 2024

**Kính gửi: Quý Cha, quý Phó tế, quý Tu sĩ, Chủng Sinh  
Quý Chức việc và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.**

**Quý Cha và anh chị em trong gia đình Giáo phận thân mến,**

Trong những ngày qua, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy đau xót khi chứng kiến siêu bão Yagi hoành hành dữ dội, tàn quét một số tỉnh, thành phía Bắc, trong đó dĩ nhiên có các Giáo phận liên hệ, gây ra biết bao thiệt hại nghiêm trọng về con người và tài sản. Qua các kênh thông tin, chúng ta biết được nhiều người đã bị thiệt mạng; nhiều anh chị em của chúng ta tại các vùng ấy hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về chỗ ở, lương thực, y tế, v.v...

Là người tín hữu Công giáo, hơn lúc nào hết, chúng ta được mời gọi thực thi Lời Chúa Giêsu đã dạy, đó là sống tinh thần hiệp thông, chia sẻ qua lời cầu nguyện và nhất là thi hành đức bác ái cách cụ thể với lòng yêu thương và quảng đại qua việc đóng góp giúp đỡ cho anh chị em đồng bào của chúng ta đang lâm cảnh khó khăn.

Chính vì thế, tôi tha thiết kêu gọi và đề nghị quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và toàn thể giáo dân Giáo phận Đà Nẵng chúng ta hãy hiệp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em tại các vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua, đồng thời thực hiện việc quyên góp giúp đỡ qua hình thức “bỏ giỏ” tại các Giáo xứ, Giáo họ trong các Thánh lễ Chúa nhật, 15/9/2024.

Tòa Giám mục sẽ tổng kết số tiền quyên góp được và cùng với Ủy ban Bác ái – Caritas Giáo phận kịp thời chia sẻ đến những nơi cần giúp đỡ.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, Thánh cả Giuse và chân phước Anrê Phú Yên, xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận mọi anh chị em đã lìa thế vào hưởng hạnh phúc bất diệt trên thiên quốc, và cho những ai đang còn lâm cảnh khó khăn tư bề được ơn sức mạnh, luôn được tình thương của Thiên Chúa nâng đỡ, ủi an.

Xin Thiên Chúa cũng ban muôn phúc lành và trả công bội hậu cho hết thảy anh chị em, vì lòng nhân ái, đã quảng đại đóng góp để giúp đỡ cho đồng bào các vùng bão lũ.

Xin chân thành cảm ơn.

Thân ái trong Chúa Kitô



**+ Giuse Đặng Đức Ngân  
Giám quản Tông Tòa Giáo phận Đà Nẵng**